

## ธสน. เปิดโครงการตรวจสอบผู้ซื้อ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ร่วมงานแสดงสินค้า

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิด “โครงการตรวจสอบผู้ซื้อก่อนเจรจาทางการค้า” แก่ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการส่งออก ให้ส่วนลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ/ธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศตลอดปี 2548 เพิ่มความมั่นใจในการเปิดตลาดการค้าและหาผู้ซื้อใหม่ๆ จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่าขณะนี้ ธสน. ได้เปิด “โครงการตรวจสอบผู้ซื้อก่อนเจรจาทางการค้า” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้บริการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้เปิด L/C โดย ธสน. จะลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศหรือธนาคารผู้เปิด L/C เหลือ 50% จากราคาปกติ 3,200 บาท เหลือเพียง 1,600 บาทต่อผู้ซื้อ/ธนาคารผู้เปิด L/C หนึ่งราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกในการสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจทำการค้ากับผู้ซื้อรายนั้น เนื่องจาก ธสน. จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออก อาทิ ชื่อ ที่อยู่ ประเภทกิจการ วันที่ก่อตั้ง จำนวนพนักงาน แนวโน้มกิจการ ประวัติการชำระเงินผ่าน ธสน. (ถ้ามี) อันดับความน่าเชื่อถือจาก ธสน. ตลอดจนความเห็นและคำแนะนำในการกำหนดวงเงินและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม ซึ่งผู้ส่งออกสามารถยื่นความประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวได้ทั้งก่อนและหลังออกงานแสดงสินค้าแล้ว

ผู้ส่งออกที่สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบผู้ซื้อก่อนเจรจาทางการค้า” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับประกันการส่งออก ธสน. สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ตั้งแต่วันที่จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2548

7 เมษายน 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1142 - 6